



ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

คำประกาศสันติภาพในวันที่ 16 สิงหาคม 2488 ซึ่งนายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อานันทมหิดล) ประกาศอย่างเป็นทางการว่า การประกาศสงครามของไทยต่อสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2485 นั้นเป็นโมฆะ ดังนั้น วันที่ 16 สิงหาคม 2488 จึงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งบนบันทึกประวัติศาสตร์ของชาติไทยในช่วงคับขัน อันทำให้ไทยสามารถหลุดพ้นจากภาวะของ ผู้ร่วม(แพ้)สงคราม โดยไม่ต้องประสบกับความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงเช่นญี่ปุ่น¹

ประเทศไทยพยายามอย่างยิ่ง ในการหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมในสมรภูมิครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2482 ที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลและประชาชน ปฏิบัติตนเป็นกลางอย่างเคร่งครัดและเที่ยงธรรม ต่อมาจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในฐานะ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในกติกาสัญญาไม่รุกรานกับบริเตนใหญ่ ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น ในวันที่ 12 มิถุนายน 2483 พร้อมกับการดำเนินนโยบายกระชับสัมพันธไมตรีกับมหาสมุทรทั้งมวล เช่น การส่งทูตพิเศษไปเยี่ยมเยียนประเทศเครือจักรภพในแถบเอเชีย เช่น พม่า อินเดีย สิงคโปร์ และออสเตรเลีย มาตรการหลีกเลี่ยงสงครามดำเนินมาด้วยดี จนกระทั่งเมื่อญี่ปุ่นเคลื่อนทัพเข้าสู่ อินโดจีนของฝรั่งเศสในช่วงเดือนกรกฎาคม 2484 ทำให้ไทยต้องเปลี่ยนแปลงแผนการป้องกันประเทศ อย่างเร่งด่วนแต่ประเทศไทยก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงภาวะสงครามได้ เมื่อญี่ปุ่นได้พยายามโจมตี จะเข้าประเทศไทยในหลายทิศหลายทาง จนวันที่ 8 ธันวาคม 2484 หนึ่งวันหลังจากที่ญี่ปุ่น โจมตีฐานทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่อ่าวเพิร์ล ฮาร์เบอร์ ได้เป็นผลสำเร็จตาม“แนวคิดขยายวงค์ ไทบูลย์ของญี่ปุ่น” อันหมายถึง เหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกของญี่ปุ่นในทศวรรษ1930นั้น ทำให้ญี่ปุ่นทั้งประเทศเข้าใจว่าทางรอดสำหรับคนญี่ปุ่นทั้งประเทศมีอยู่เพียง 3 ทาง ทางแรกคือ ญี่ปุ่นจะต้องมีตลาดสินค้าต่างประเทศ ทางที่สอง ญี่ปุ่นจะต้องสามารถเดินทางไปยังถิ่นฐานใน

¹ จารุบุตร เรื่องสุวรรณ. นิทานเสรีไทย. วารสารวิทยาลัยการค้า 5 (เมษายน-กันยายน 2527): 3-12.

โพ้นทะเลได้เพราะมีประชากรล้นประเทศขณะนั้นและทางที่สาม ญี่ปุ่นจะต้องมีเขตอิทธิพลหรืออาณานิคมโดยใช้กำลังทหารที่เข้มแข็ง และเมื่อพิจารณาสองทางแรกแล้วก็ปรากฏว่าญี่ปุ่นไม่สามารถทำได้เพราะสินค้าญี่ปุ่นถูกกีดกัน ถูกบอยคอต ถูกจำกัดในตลาดต่างประเทศและการเข้าไปตั้งถิ่นฐานทำมาหากินในต่างประเทศนั้นญี่ปุ่นก็ถูกจำกัดด้วยโควตาของต่างประเทศโดยเฉพาะอีกด้วย ดังนั้นรัฐบาลเผด็จทหารของญี่ปุ่นจึงประสบความสำเร็จในการปลุกกระดมผู้คนให้เชื่อว่าคนญี่ปุ่นมีทางรอดเพียงหนทางที่สามที่จะต้องใช้กำลังทหารขยายแสนยานุภาพและแย่งดินแดนโพ้นทะเล มาเป็นอาณานิคมของตน²

อย่างไรก็ดี เหตุผลที่ญี่ปุ่นใช้ในการก่อสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามแปซิฟิก(สงครามโลกครั้งที่สอง) คือ "ความถูกต้องที่จะมีสิทธิป้องกันตัวเองสถาปนาประเทศแมนจูว์ ก็เพื่อสร้างรัฐใหม่ด้วยคุณธรรม ความยุติธรรมและเพื่อให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกันของจีน แมนจู เกาหลี มองโกเลียและญี่ปุ่น ฉะนั้นญี่ปุ่นสมควรจะสร้างจักรวรรดิญี่ปุ่นเพื่อสร้างพลังและเพื่อเสถียรภาพของเอเชีย การประกาศสงครามเป็นไปเพราะไม่มีทางออกอย่างอื่นเพื่อความอยู่รอดและเพื่อป้องกันตัวเอง"³

เหตุผลที่ญี่ปุ่นรุกรานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือ เพื่อสร้างแผนสร้างวงศ์ไพบูลย์มหาเอเชียบูรพา (Greater East Asia Co-Prosperity Sphere) และปลดปล่อยอาณานิคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้พ้นจากจักรวรรดินิยมบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกา แผนดังกล่าวของญี่ปุ่นเป็นการมุ่งหวังที่จะจัดระบบใหม่ (New Order) ในเอเชีย นำโดยญี่ปุ่นโดยเลียนแบบ แผนการจัดระบบใหม่ในยุโรปของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ตามแผนการจัดระบบใหม่นั้นจักรวรรดิญี่ปุ่นจะครอบคลุมหมู่เกาะญี่ปุ่นและเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก แมนจูว์ จีนส่วนใหญ่(เกาหลีเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นตั้งแต่ ค.ศ.1910) และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด แผนนี้จึงรู้จักกันในนาม "แผนยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่น" (The Great Plan of Japan) "ลัทธิมอนโรสำหรับเอเชียตะวันออก" (Monroe Doctrine for Eastern Asia) "นโยบายรวมเอเชีย" (The Pan Asiatic Policy) แท้จริงแล้วญี่ปุ่นในฐานะสูงสุดของจักรวรรดิ ขับไล่อิทธิพลชาวผิวขาวออกไปโดยญี่ปุ่นจะขยายอิทธิพลเข้าแทนคนผิวขาว ทั้งอำนาจเศรษฐกิจและทหารแต่เพื่อสร้างความนิยมในหมู่เอเชีย ญี่ปุ่นประกาศตัวที่จะเป็นผู้ปลดปล่อย ปกป้องและนำอิสรภาพมาให้แก่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยโฆษณาให้ความสำคัญต่อคุณธรรมและจริยธรรมตะวันออกต่อต้าน"วัตถุนิยม"และ

² เพ็ญศรี กาญจนินัย, ญี่ปุ่นสมัยใหม่ (กรุงเทพมหานคร: เนติกุลการพิมพ์, 2538), หน้า 236.

³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 237.

วัฒนธรรมตะวันตก ยกย่องจักรพรรดิญี่ปุ่นว่าทรงอยู่เหนือสิ่งอื่นใดในเมื่อพระองค์สืบสายโลหิตมาจากเทพเจ้า(สุริยเทวี) ญี่ปุ่นจึงมุ่งที่จะจัดระเบียบให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด มีฐานะเศรษฐกิจเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ถูกชาวผิวขาวเอารัดเอาเปรียบและอยู่ภายใต้ความดูแลทางการเมืองของญี่ปุ่น (ประเทศในอารักขา) โดยญี่ปุ่นจะสร้างธรรมเนียมที่ปราศจากวัตถุนิยมและความแตกต่างตามแผนสร้างวงศ์ไพบูลย์ มหาเอเชียบูรพา ไต โตเอะ เคียวเอ Dai Toa Kyoei ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นหน้าที่โดยชอบธรรมของญี่ปุ่นที่จะเป็นผู้นำชาวเอเชีย ปกครองปกป้องคุ้มครองชาวเอเชียทั้งหมดให้พ้นจากอำนาจชาวผิวขาวเพราะ"เอเชียต้องเป็นชาวเอเชีย" เท่านั้น⁴

กล่าวกันว่าแนวความคิดพื้นฐานของวงศ์ไพบูลย์มหาเอเชียบูรพา ก็คือ ญี่ปุ่นเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์(ของเทพเจ้า) คนญี่ปุ่นมีสายเลือดบริสุทธิ์และสูงกว่าชาวเอเชียอื่นๆ ญี่ปุ่นเป็นหลังคาของโลกแปดเหลี่ยม (hakko ichiu) จักรพรรดิญี่ปุ่นทรงเป็นที่เคารพบูชาสูงสุด⁵

จากแนวคิดดังกล่าวประเทศไทยก็ต้องยินยอมให้ญี่ปุ่นยกทัพผ่านและเข้าเป็นพันธมิตรร่วมกับประเทศญี่ปุ่นอย่างไม่มีทางเลือก ประเทศไทยต้องเข้าร่วมสงครามด้วยความจำยอม ในขณะที่อีกด้านหนึ่งไทยช่วยญี่ปุ่นรบอย่างเข้มแข็ง อีกด้านหนึ่งไทยก็ดำเนินนโยบายขับไล่ญี่ปุ่นโดยการรวมตัวของกลุ่มผู้รักชาติภายใต้การนำของนายปรีดี พนมยงค์ "ขบวนการเสรีไทย" จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อติดต่อกับประเทศสัมพันธมิตรที่สำคัญในงานวิจัยเรื่อง การสื่อสารของขบวนการเสรีไทยในสงครามโลกครั้งที่สอง ได้แก่ สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ⁶

ขบวนการกู้ชาติเสรีไทยเริ่มต้นขึ้นมาจากกลุ่มผู้รักชาติเล็กๆ ภายประเทศไทย ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ก่อนจะขยายวงออกไปยังคนไทยในต่างประเทศและไม่เพียงแต่ผู้ชายเท่านั้นที่จะเข้าร่วมกู้เอกราชในคราวนี้ หากเสรีไทยยังมีสมาชิกที่เป็นผู้หญิงและไม่ได้เป็นทหาร รวมทั้งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมด้วยพระเชษฐา พระขนิษฐา และหม่อมเจ้าหญิงผ่องแผ้วสมณี สวัสดิวัตน์(จักรพันธ์ุ) เสรีไทยดำเนินภารกิจอย่างหลบๆ ซ่อน ๆ ตลอดช่วงสมัยแห่งสงคราม จนกระทั่งสงครามสิ้นสุดลงเมื่อญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามในวันที่ 15 สิงหาคม 2488 ซึ่งก่อให้เกิดความหวาดหวั่นในจิตใจของชาวไทยรวมทั้งเสรีไทยเป็น

⁴ เรื่องเดียวกัน, หน้า 253.

⁵ เรื่องเดียวกัน, หน้า 254.

⁶ ทศ พันธุมเสน .กบฏกู้ชาติ. ยุทธโกษา 97 (มกราคม-มีนาคม 2532) : 45.

อย่างมากเพราะเมื่อญี่ปุ่นยอมแพ้ ก็หมายความว่าประเทศไทยต้องตกเป็นฝ่ายผู้แพ้สงครามตามไปด้วย⁷

ทศ พันธุมเสน อดีตเสรีไทย เขียนบรรยายความรู้สึกในช่วงนี้ว่า “ประเทศผู้ร่วมรบกับญี่ปุ่นยอมจำนนไปหมดแล้ว โดยนิติบัญญัติไทยเป็นประเทศผู้ร่วมรบกับญี่ปุ่นเป็นฝ่ายญี่ปุ่น ไทยได้ประกาศสงครามกับทั้งอังกฤษ และอเมริกา ไทยจะหลุดพ้นจากสถานะสงครามได้อย่างไร นั้นเป็นเรื่องที่ผมวิตกกังวลและผมมองไม่เห็นทางออก นอกจากไทยจะต้องประกาศยอมจำนน”⁸

นับเป็นความดีของเสรีไทยที่ประเทศไทยไม่ต้องพบกับภาวะประเทศผู้แพ้สงคราม จากปิดสงครามโลกในไทยจึงไม่โหดร้ายเท่าที่ญี่ปุ่นต้องเผชิญ ทั้งนี้ด้วยกิจกรรมของเสรีไทย ทำให้ประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรที่เป็นฝ่ายชนะสงคราม ให้โอกาสแก่ประเทศไทยในการประกาศยกเลิกการเป็น พันธมิตรกับประเทศญี่ปุ่น โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนนำสนับสนุนในการเจรจายกเลิกสถานะสงครามกับบริเตนใหญ่⁹

โดยที่สหรัฐฯ เห็นใจและเข้าใจภาวะกลืนไม่เข้าคलयไม่ออกของประเทศไทยที่ถูกญี่ปุ่นบีบบังคับจึงทำให้ประกาศสงครามของไทยต่อบริเตนใหญ่เป็นโมฆะในวันที่ 16 สิงหาคม 2488 อันถือเป็นวันสิ้นสุดภาวะผูกพันของประเทศไทยที่มีต่อสงครามโลกครั้งที่สอง¹⁰

ผู้วิจัยเห็นว่าเรื่องราวของขบวนการเสรีไทยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทย ด้วยภารกิจของขบวนการเสรีไทย มิใช่เป็นเพียงการปกป้องเอกราชแห่งชาติไทย แต่เป็นการกอบกู้เอกราชที่สูญเสียไปโดยการกระทำย่ำยีของญี่ปุ่น ให้ได้เอกราชกลับคืนมาและได้ประกาศสันติภาพและสถานภาพของไทยมิใช่ประเทศผู้แพ้สงคราม

ประเด็นสำคัญของ งานวิจัยเรื่อง การสื่อสารของขบวนการเสรีไทยใน สงครามโลกครั้งที่สอง อยู่ที่ว่า ทำไมสหรัฐอเมริกาจึงให้การสนับสนุนไม่ให้ไทยต้องตกเป็น

⁷ เรื่องเดียวกัน, หน้า 46.

⁸ แถมสุข นุ่มนนท์. ขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นของประเทศไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2520) : 78.

⁹ เรื่องเดียวกัน

¹⁰ เรื่องเดียวกัน, หน้า 79.

ประเทศผู้แพ้สงครามโดยใช้การให้ความรับรองแก่รัฐบาลของนายปรีดี พนมยงค์และขบวนการเสรีไทย และปฏิเสธการให้ความรับรองแก่รัฐบาลภายใต้การนำของจอมพล ป. พิบูลสงคราม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อวิเคราะห์บริบทและการสื่อสารของขบวนการเสรีไทย ที่ส่งผลต่อการกอบกู้เอกราชและอธิปไตยของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศผู้ร่วมรบกับญี่ปุ่น ให้เป็นประเทศที่ไม่ตกเป็นประเทศผู้แพ้สงครามดังเช่นประเทศญี่ปุ่น
2. เพื่อศึกษาว่ามีองค์ประกอบใดบ้างที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ฝ่ายพันธมิตรยอมรับประเทศไทยให้มีเอกราช และอธิปไตยโดยสมบูรณ์

คำถามนำวิจัย

1. ขบวนการเสรีไทยใช้วิธีการสื่อสารอย่างไร ที่ทำให้สามารถกู้เอกราชและอธิปไตยแห่งชาติได้เป็นผลสำเร็จในการสื่อสารภายในประเทศด้วยตนเองและการสื่อสารกับ ต่างประเทศ คือประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ อย่างไร
2. องค์ประกอบอันใดบ้างที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ฝ่ายสัมพันธมิตรเชื่อใจและยอมรับประเทศไทยในการเจรจาว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศผู้ร่วมรบกับญี่ปุ่น

ข้อสันนิษฐานเบื้องต้น

1. ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นประเทศผู้แพ้สงครามเป็นผลจากการสื่อสารแบบ การทูตโดยขบวนการเสรีไทย
2. การให้ความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ฝ่ายสัมพันธมิตรยอมรับไทยในการเจรจาว่าไทยไม่ใช่ประเทศผู้ร่วมรบกับญี่ปุ่น

ข้อจำกัดของการวิจัย

ในการสื่อสารของขบวนการเสรีไทยนั้น จะต้องกระทำอย่างเป็นความลับสุดยอด เพราะประเทศไทยเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น ดังนั้นการปฏิบัติงานของเสรีไทยจึงมีข้อจำกัดและส่งผลให้การค้นหาหลักฐานของวิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเจรจาแลกเปลี่ยนสถานะสงครามระหว่างไทยและบริเตนใหญ่ เป็นการเจรจาแบบนอกรอบเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งการให้ความสนับสนุนต่อประเทศไทยให้เป็นประเทศไม่แพ้สงครามยังมีส่วนสำคัญมาจากอิทธิพลของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเอกสารที่หาได้มักเป็นการส่งสารเชิงบ่งเป็นนัย (Implication) ไม่ใช่การส่งสารโดยตรง จึงยากแก่การตั้งข้อสังเกตและการวิเคราะห์ในบางครั้ง

คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย

"ขบวนการเสรีไทย" หมายถึง ขบวนการเสรีไทย 3 สาย ได้แก่ สายไทย สายอังกฤษและสายอเมริกา มีจุดประสงค์ร่วมกัน คือ การต่อต้านญี่ปุ่น กอบกู้เอกราชและอธิปไตยแห่งชาติไทย

"การสื่อสาร" หมายถึง สารใดๆ ของผู้นำขบวนการเสรีไทย และเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์อื่นๆ ที่ใช้สื่อสารภายในเสรีไทยและการสื่อสารกับฝ่ายสัมพันธมิตรคือ ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างการดำเนินงานขบวนการเสรีไทย เช่น โทรเลขจดหมาย บันทึกการประชุม บันทึกความทรงจำ เป็นต้น

"การสื่อสารแบบการทูต" หมายถึง เป็นการเจรจาความเมืองหรือการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสำเร็จในการเจรจาแบบสันติวิธี สร้างมิตรไมตรีไม่ก่อศัตรู สุขุมนุ่มนวลแนบเนียน แบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น¹¹

¹¹ จิตรจำนงค์ สุภาพ. การทูตระบบการทูต (กรุงเทพมหานคร: สุทธิสารการพิมพ์, 2535), หน้า 34.

"การพูดเพื่อประโยชน์" หมายถึง การพูดที่ช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และบุคคลในภาวะการณ์หนึ่งๆ ได้¹²

"การพูดเพื่ออุดมคติ" หมายถึง แนวทางในการพูดว่าให้สอดคล้องกับระบอบการปกครองของบ้านเมืองที่ยึดถืออยู่ ซึ่งในที่นี่จะเห็นถึงอุดมการณ์ชาตินิยมที่แตกต่างกันระหว่างจอมพล ป. พิบูลสงครามและหลวงวิจิตรวาทการที่เน้นชาตินิยมแบบการเปลี่ยนให้เป็นตะวันตก (Westernize) โดยใช้นโยบาย "มาลानำไทย" ที่แตกต่างกับแนวคิดชาตินิยมของนายปรีดี พนมยงค์ ที่เน้นการให้ความสำคัญกับการรักชาติและสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย (Spiritual) เป็นหลัก¹³

"ระบอบฟาสซิสต์" หมายถึง ระบบที่พัฒนามาจากระบบนาซี (Nazism) อันเป็นการนำเอาแนวคิดเรื่อง Geopolitic ของ Karl Haushofer โดยมองว่า การพัฒนาและความก้าวหน้าของรัฐจะมีความสัมพันธ์กับภูมิรัฐศาสตร์ ดังนั้นจึงก่อให้เกิดแนวคิดล่าอาณานิคม (Colonialism) โดยผสมผสานกับแนวคิดของ Charles Darwin ที่ เรียกว่า "Social Darwinian" เรื่อง "survival of the fittest" ที่มองว่า สัตว์จะต้องมีการปรับตัวเพื่อพัฒนาให้เข้ากับควมเหมาะสม หากไม่พัฒนาก็จะอยู่ไม่ได้ ดังนั้นการที่สัตว์จะอยู่รอดได้ ต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะสมที่สุด นาซีจึงมองว่าชาติต้องมีการต่อสู้จึงจะอยู่รอดได้ ผสมผสานกับแนวคิดการครอบครองดินแดนในพื้นที่ชายฝั่ง (Rimland) ของ Alfred Thayer Mahan จึงจะได้เป็นมหาอำนาจ กับแนวคิดเรื่องพื้นที่ส่วนที่เป็นดินแดนเชื่อมต่อกัน (Heartland) ของ Halford J. Mackinder ว่ามีความสำคัญในการติดต่อทางภาคพื้นดิน ผนวกกับแนวคิดเรื่อง Organic State ที่มองว่ารัฐเป็นสิ่งมีชีวิต ถ้ารัฐไม่มีทรัพยากรจะอยู่ไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเรื่อง "Lebensraum" หรือ "Living Space" ที่มองว่ามนุษย์และสัตว์ต้องมีพื้นที่ที่จะอยู่ได้ และแนวคิดเรื่อง "Autarky" หรือ "Self- Sufficiency" อันหมายถึง การที่รัฐต้องมีทรัพยากรเพียงพอที่จะอยู่ได้ เรื่อง "Militarism" ที่ถือการทำสงครามเป็นการแสดงถึงความเป็นมหาอำนาจ "Racism" ที่มองว่าเยอรมันเป็น "Pure Arayan" หรือชนชาติอารยันที่บริสุทธิ์และสูงกว่าชาติอื่นๆ โดยทั้งหมดนี้รวมกัน Karl Haushofer จึงเสนอแนวคิดนาซีที่เน้นความชอบธรรมต่อการที่เยอรมันจะบุกรุกดินแดนต่างๆ¹⁴

¹² แกมสุข นุ่มนนท์. ขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นของประเทศไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2520) : 76.

¹³ ส. พลายน้อย. ขบวนการเสรีไทย. สารคดี 11(สิงหาคม 2538) : 122.

¹⁴ Larry Allen Niksch. United States Foreign Policy in Thailand's World warII Peace Settlements with Great Britain and France. Thesis Ph.D. Georgetown University, 1976.

“ระบอบเสรีประชาธิปไตย” หมายถึง ระบอบที่ถือว่าประชาชนเป็นผู้มีสิทธิ โดยชอบธรรมในการเลือกผู้นำของตนมาปกครองประเทศ รัฐเป็นของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน¹⁵

“บริบทการสื่อสาร” หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยกับคนไทยทั้งในประเทศ และในต่างประเทศ ช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับขบวนการเสรีไทยในด้านความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองกับฝ่ายรัฐบาลและความขัดแย้งระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตรกับประเทศผู้ร่วมรบกับญี่ปุ่น¹⁶

“ไอ เอส เอส” หมายถึง หน่วยงานของขบวนการเสรีไทยสายอเมริกาที่ทำงานลับให้แก่เสรีไทย¹⁷

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เป็นการนำเอาศาสตร์สาขาวิชาวิทยามาใช้เพื่อวิเคราะห์วาทะของขบวนการเสรีไทย เพื่อเป็นการสร้างงานวิจัยแบบ Historical Approach โดยวิธีวิเคราะห์ตัวบท(Textual Analysis) โดยมีขบวนการเสรีไทยเป็นกรณีศึกษา
2. เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของศาสตร์วิชาวิทยที่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และข้อมูลวาทะรวมทั้งเอกสารสำคัญแบบต่างๆ ของทางราชการ

¹⁵ ส. พลายน้อย. ขบวนการเสรีไทย. สารคดี 11(สิงหาคม 2538) : 123.

¹⁶ สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ. ขบวนการเสรีไทยกับการเมืองภายในของไทยระหว่าง พ.ศ.2481-2492. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต สาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

¹⁷ ดุสิต บุญธรรม. ไอ เอส เอส กับประเทศไทย. มติชนสุดสัปดาห์ 7 (2 กันยายน 2527) : 16.